

TPA Charity Run 2018... RUN FOR THE BLIND

วิ่งด้วยกัน ปันน้ำใจ เพื่อคนตาบอด



ปิดฉาก ลงไปอย่างงดงามกับงาน “TPA CHARITY RUN FOR THE BLIND 2018” กิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งใหญ่ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 ที่สวนลุมพินี

TPA CHARITY RUN กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ประจำปีของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่ต้องการให้ทุกคนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่เป็นสุข ได้มีโอกาส “ให้” ไปพร้อมๆ กัน TPA CHARITY RUN FOR THE BLIND 2018 งานนี้เป็นกิจกรรมการกุศลเพื่อร่วมสมทบทุนมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในการช่วยเหลือ และเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตา

โดย ส.ส.ท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ด้าน และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย ให้ได้รับการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สร้างโอกาสทางวิชาชีพในการหารายได้เลี้ยงตนเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ



กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล “TPA CHARITY RUN FOR THE BLIND 2018” ประกอบด้วยวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร ทั้ง 2 ประเภท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรม งานนี้ ส.ส.ท. ได้รับความร่วมมือจากนักวิ่งจากหลายอาชีพ หลากสาขาต่างเชื้อชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย ชาวฟิลิปปินส์ ชาวญี่ปุ่น และอีกหลายๆ ชาติ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 ท่าน ที่มาร่วมใจกันในกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ บรรยากาศภายในงาน นักวิ่งทุกท่านต่าง

ทยอยกันมาตั้งแต่เช้าตรู่ และมาวอร์มอัพร่างกายก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นขึ้น เรียกได้ว่างานนี้ทุกท่านเตรียมตัวกันมาอย่างดี ฟิตร่างกายกันมาอย่างดีที่ อีกทั้งอากาศก็เป็นที่ใจ เหมาะแก่การวิ่งเพื่อมาร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้

เริ่มต้นเปิดงาน โดย **ศ.กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตันตะพานิชกุล** อุปนายกประธานในพิธี พร้อมด้วย **รศ.ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์** นายกสมาคม และคณะกรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กต.ตร.ม.พล.อย.ต.ว.น.ก.ว.น.มินิมาราธอน 10 ก.ม. (ชาย/หญิง) และเดิน-วิ่ง 5 ก.ม. (ชาย/หญิง) ตามลำดับ และด้วยสปิริตของนักวิ่งทุกท่านต่างทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นระยะทางจะไกลสักแค่ไหน จะเหนื่อยสักเท่าไร แต่ทุกท่านต่างมีสปิริต วิ่งจนครบระยะ เอาชนะใจตัวเอง เข้าเส้นชัย และรับเหรียญได้ในที่สุด ต้องขอปรบมือให้กับทุกท่านในความตั้งใจครั้งนี้



ภายในงานในวันนั้น ส.ส.ท. ได้นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากที่นักวิ่งทุกท่านร่วมสมัครกันเข้ามา มอบให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 230,000 บาท และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าเส้นชัย คำว่ารางวัลอันดับ 1, 2, 3 ประเภทมินิมาราธอน 10 ก.ม. (ชาย/หญิง) และเดิน-วิ่ง 5 ก.ม. (ชาย/หญิง) ทุกคน

จากการจัดกิจกรรม TPA CHARITY RUN FOR THE BLIND 2018 ในครั้งนี้ นักวิ่งทุกท่าน ได้แสดงให้เห็นถึงพลังกายที่แข็งแกร่ง บวกกับพลังใจอันมุ่งมั่น และเต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจพิชิตชัยชนะ ตลอดจนบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้าง ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็น

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกๆ ท่าน ได้มาแสดงออกถึงความสามัคคี ความมีน้ำใจ นักกีฬา ความอดทน และมีมิตรภาพ ที่นอกเหนือไปกว่านั้น ยังเป็นการเสริมสร้างพลังงาน และสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้นไป...แล้วพบกันใหม่อีกครั้งในงาน TPA CHARITY RUN 2019 ...
วิ่งสร้างสุข 